

บทที่ ๑

บทนำ



ความเป็นมาของปัญหาและวัตถุประสงค์

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ กองกรใหม่ในกรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินงานด้านการผลิตไข่ใหม่ลูกผสมออกแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงใหม่โดยไม่คิดมูลค่า และทางกองกรใหม่ยังมีได้ทำการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุน เพราะกองกรใหม่ไม่ได้มีนโยบายที่จะคิดราคาไข่ใหม่ แต่ต่อมาเมื่อความต้องการไข่ใหม่เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายปริมาณการผลิตพร้อมทั้งแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากแจกไข่ใหม่มาเป็นการคิดราคาไข่ใหม่กับเกษตรกรผู้เลี้ยงใหม่ ในกรณีเช่นนี้ข้อมูลทางด้านต้นทุนการผลิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการคิดราคาไข่ใหม่แก่เกษตรกร ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดแก่ทั้งผู้ผลิตและเกษตรกรผู้เลี้ยงใหม่ จึงควรศึกษาถึงขั้นตอนการผลิตไข่ใหม่ วิเคราะห์ต้นทุนทางการผลิต พิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิตไข่ใหม่พร้อมทั้งเสนอข้อ เสนอแนะอันจะช่วยให้การผลิตไข่ใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการศึกษา

สำหรับการศึกษาด้านต้นทุนการผลิตไข่ใหม่นี้ ข้อมูลทางด้านต้นทุนการผลิตที่ได้นำมาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นข้อมูลจริงที่ได้จากศูนย์อบรมและวิจัยใหม่ของกองกรใหม่ที่นครราชสีมาเพียงแห่งเดียว เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีภาคเอกชนทำการผลิตไข่ใหม่ จึงไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันได้

สำหรับในบทที่ ๒ เป็นการศึกษาถึงเรื่องเกี่ยวกับไหมโดยทั่ว ๆ ไป โดยกล่าวถึง การจำแนกพันธุ์และลักษณะต่าง ๆ ของหนอนไหม ชีพจักรและการเจริญเติบโตของไหม อาหารของหนอนไหม การเลี้ยงไหม การสาวไหม รวมถึงโรคและศัตรูของไหม

และในบทที่ ๓ จะเป็นขั้นตอนการผลิตไหมลูกผสมอย่างสังเขปว่าในการผลิตไหมจะต้องใช้วิธีการและเทคนิคอะไรบ้าง

บทที่ ๔ เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงของการผลิตไหมแต่ละรุ่นของศูนย์วิจัยและอบรมไหมที่นครราชสีมา

บทที่ ๕ เป็นวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัญหาในการผลิตไหม พร้อมทั้งนำเสนอแนวความคิดอันอาจจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

บทสุดท้าย เป็นการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะที่สำคัญในเรื่องของการผลิตไหม

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

เนื่องจากข้อมูลทางด้านต้นทุนการผลิตไหม ยังไม่มีหน่วยงานใดทำการรวบรวมขึ้นอย่างจริงจัง จึงคิดว่า เมื่อได้ทำการวิจัยเรื่องนี้และมีผลของการวิจัยออกมาแล้ว ศูนย์วิจัยและอบรมไหมที่มีหน้าที่ทำการผลิตไหมจะสามารถนำข้อมูลที่ได้ออกไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจทางด้านการผลิตไหม และการคิดราคาไหมแก่สิกรผู้เลี้ยงไหม นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสนใจนำผลของการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไปได้

วิธีค้นคว้าและวิจัย

ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กองการไหม และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลทางด้านต้นทุนการผลิตที่ทำการวิจัย นอกจากนี้แล้วยังได้ศึกษารายละเอียด

ต่าง ๆ จากรายงานของผู้เชี่ยวชาญและเอกสารอ้างอิง รวมทั้งการไปสังเกตการณ์การ
ผลิตไข่ใหม่ที่ศูนย์วิจัยและอบรมไหมนครราชสีมา.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย